

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Cục trưởng Nguyễn Văn Lực tại cuộc họp Ban lãnh đạo với các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự ngày 28/9/2015

Ngày 28/9/2015, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực chủ trì cuộc họp Ban lãnh đạo Cục với các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Sau khi nghe các thành viên tham dự phát biểu, thảo luận một số nhiệm vụ quan trọng trong tháng 10/2015. Trên cơ sở đề xuất và tình hình thực tiễn công việc, đồng chí Cục trưởng kết luận và chỉ đạo như sau:

#### I. CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC ĐƯỢC NÊU TRONG CUỘC HỌP

1. Trường hợp trước ngày 01/9/2015, cơ quan Thi hành án dân sự đã thực hiện thu phí thi hành án theo mức tối đa (200.000.000 đồng), nhưng sau ngày 01/9/2015 tiếp tục phát sinh các nghiệp vụ thu, chi thi hành án có liên quan. Trong khi chờ đợi hướng dẫn của cấp trên, cơ quan Thi hành án dân sự căn cứ vào quy định của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ thực hiện việc “tạm thu” phí thi hành án đối với số phát sinh. Sau khi có hướng dẫn của cấp trên thì tiến hành xử lý số tiền tạm thu theo hướng dẫn.

2. Thực hiện quy định tại Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện mở tài khoản tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) để gửi tiền do người mua được tài sản bán đấu giá nộp theo hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng (trong thời gian chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá).

3. Trường hợp các vụ việc thi hành án đã ban hành Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án trước ngày 01/7/2015 mà đương sự làm đơn yêu cầu thi hành án trở lại thì Văn phòng Cục căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành tham mưu lãnh đạo Cục ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành. Việc phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án căn cứ theo số mặc định tại thời điểm ra quyết định thi hành án trở lại. Chấp hành viên được phân công có trách nhiệm liên hệ với Chấp hành viên đã thi hành trước đó và Văn phòng Cục để sao lục các tài liệu có liên quan, phục vụ cho việc tổ chức thi hành án.



